

UP – 100 PRIMER

KHU VỰC ÁP DỤNG:

UP-100 có độ bám dính cao và được chuyên dùng trên các mặt nền có độ thấm thấu như: Bê tông, vữa, kim loại... Nó có cường độ chịu lực cao và chịu va chạm mạnh trong suốt thời gian dài, cũng có thể được sử dụng làm lớp bảo vệ chống dầu mỡ và các nước thải khác.

ĐẶC TÍNH:

- Dễ thi công (Cọ quét tay, rulo hoặc phun...)
- Độ bám dính cao, khô nhanh
- Có tính năng ngăn cản hơi ẩm cho sàn nhà hay tường.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt thi công phải đặc chắc, sạch, khô và đồng nhất trước khi thi công. Bề mặt phải được loại bỏ hoàn toàn khỏi dầu, mỡ, độ ẩm, bột xi măng và các chất gây ô nhiễm khác. Đề nghị chà nhám, vệ sinh bề mặt trước khi thi công.

PHA TRỘN:

Ngay khi thùng UP-100 được mở, sản phẩm nên được khuấy vài phút với máy trộn tốc độ thấp cho đến khi tạo thành dung dịch đồng nhất.

THI CÔNG:

Sau khi thi công lớp UP-100 lên bề mặt, chờ khô từ 2 - 4 giờ sau đó mới thi công lớp phủ tiếp theo.

Ngay khi thi công xong, tất cả các thiết bị thi công nên được làm sạch bằng Thinner 18.

ĐỊNH MỨC:

0.15 - 0.2 kg/m²

Nhưng định mức thực tế còn tùy thuộc vào tình trạng bề mặt bê tông, vữa.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Loại Phủ	Lớp lót PU 1 thành phần
Màu	Trong suốt
Chống nước	Tốt
Tương quan độ ẩm không khí	85% r.h. max.
Trọng lượng riêng	0.96 ± 0.10
Độ nhớt ASTM D 2196/EN ISO 3219(25°)	<100
Đóng gói	16 Kg/thùng
Nhiệt độ thi công	+10°C to +40°C
Pha loãng	Pha loãng không được khuyến nghị
Điểm cháy (chén kín)	>25°C / 77°F
Bảo quản	06 tháng
Độ phủ lý thuyết	0.15 - 0.2 kg/m ²
Độ cứng ASTM D2240	95 (Shore A)
Độ kết dính bê tông (ASTM D 7234-12)	≥ 3.0 Mpa
Phương pháp thi công	Ru lô, quét, phun
Thời Gian Khô Thời gian khô phụ thuộc nhiệt độ và độ ẩm không khí	25°C, %80 RH Thời gian khô chạm tay: 30 phút Thời gian sơn phủ lại: 2 ~ 4 giờ

CÁC SẢN PHẨM CHỐNG THẤM

ĐÓNG GÓI:

16Kg/thùng.

Sản phẩm có thể bảo quản 06 tháng trong vỏ thùng ban đầu của nhà sản xuất ở nơi khô ráo tại nhiệt độ 5°C - 25°C. Tránh để hơi ẩm (không khí) xâm nhập vào trong thùng, tránh để vật liệu tiếp xúc với nước ô nhiễm và cồn. Ngay khi nắp thùng được mở, sản phẩm nên được dùng sớm nhất có thể.

THẬN TRỌNG:

Nên thi công tại nơi thông thoáng, không khói, tránh ngọn lửa trực tiếp. Ở những khu vực kín cần dùng quạt thông gió và khẩu trang than hoạt tính. Tay và mắt phải được bảo vệ bằng găng tay và kính. Trong trường hợp có tiếp xúc với mắt, rửa mắt với nhiều nước và hỏi ý kiến bác sĩ. Lưu ý dung môi nặng hơn không khí.

Vui lòng đọc tất cả thông tin trong bản hướng dẫn tổng thể, bảng dữ liệu sản phẩm, MSDS trước khi thi công.

Những thông tin này có thể được cập nhật mà không có sự báo trước. Vui lòng liên hệ nhà phân phối **Asia Mortar** ở gần bạn hoặc ghé thăm trang web của chúng tôi để cập nhật dữ liệu kỹ thuật và hướng dẫn.



Asia Mortar Co., LTD (AM Co., LTD)

Tel: (84-028) 38208686 Fax: (84-028) 3820 8866

Email: amv@asiamortar.com.vn Website: www.asiamortar.com.vn

Revised 3-Aug' 2020



Các chi tiết kỹ thuật và hướng dẫn nêu trong tài liệu này được đúc kết từ kiến thức, kinh nghiệm và dựa vào các kết quả thí nghiệm thực tế công trường, phòng thí nghiệm. Tuy nhiên trong một số trường hợp tất cả các thông tin nêu trên có thể không được tuân thủ nghiêm ngặt tại công trường do sai phương pháp thi công, do nhà ứng dụng, do điều kiện thi công nên có thể xảy ra kết quả không như đề cập và hoàn toàn không được quy trách nhiệm cho nhà cung cấp. Nên tham khảo bộ phận kỹ thuật Asia Mortar để tránh sai sót trong mọi trường hợp để có kết quả tốt nhất.

